



Thân gửi cán bộ và người lao động TOP!

Đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới và trong khu vực. Tại Việt Nam, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, dịch không chỉ xuất hiện ở một số địa phương như trước đây mà đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc, diễn biến đặc biệt phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Đã có nhiều doanh nghiệp tên tuổi phải lên kế hoạch "nghỉ đông", cắt giảm nhân sự, giảm lương nhân viên... Ban lãnh đạo công ty biết rằng các bạn đang lo lắng, có rất nhiều câu hỏi về việc Công ty chúng ta sẽ làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn này?!

Ở bất cứ hoàn cảnh nào, các bạn hãy luôn tin tưởng vào công ty, vào tinh thần thép và sức mạnh đoàn kết đến từ mỗi thành viên của gia đình TOP. Như chúng ta thấy, ngay trong thời gian xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dịch bệnh Covid-19 nhưng chúng ta vẫn quyết tâm xây dựng và mở rộng xưởng nội thất XTOP và thời gian qua với biết muôn vàn khó khăn nhưng ý chí mạnh mẽ, lạc quan, chia sẻ và luôn đoàn kết yêu thương nhau đã trở thành truyền thống văn hóa của gia đình TOP trước mỗi biến cố. Tôi tin tưởng vững chắc rằng truyền thống văn hóa tốt đẹp đó sẽ tiếp tục được chúng ta phát huy, tạo nên sức mạnh giúp công ty vượt qua cơn sóng dữ mang tên Covid-19 này.

Nhân sự là nguồn tài sản trân quý nhất của doanh nghiệp, đã cống hiến nhiều tâm sức vào sự nghiệp phát triển chung của công ty. Ngay lúc này đây, tôi và Ban lãnh đạo trong toàn hệ thống TOP đang nỗ lực cùng nhau tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ, để đảm bảo nguồn thu nhập cho nhân viên, cũng như gìn giữ gia đình TOP được toàn vẹn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta sẽ không than khóc, phải kìm nén những cảm xúc tiêu cực lại, giữ cho tinh thần luôn lạc quan, minh mẫn để sẵn sàng hành động, đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh. Nếu cần phải thất lưng buộc bụng, chúng ta sẽ làm, trong đó ban lãnh đạo công ty và các lãnh đạo, quản lý cấp trung sẽ là lực lượng tuyến đầu, mỗi cán bộ nhân viên cùng chung vai sát cánh tạo nên bức tường bảo vệ đại gia đình TOP.

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ nhân viên của gia đình TOP đã tự nguyện chia sẻ, tự nguyện gánh vác và sát cánh cùng công ty trong giai đoạn sóng gió này.

Cá nhân tôi vô cùng tự hào khi có được đội ngũ nhân sự ưu tú, năng động, giàu đam mê và ý thức trách nhiệm như các bạn. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn tình yêu thương và sự gắn kết các bạn đã giành cho công ty.

Bằng sức mạnh yêu thương đoàn kết, công ty chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, đạt được những bước trưởng thành đột phá sau mùa dịch và đời sống của người lao động sẽ ngày càng ổn định và tốt đẹp hơn.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể anh chị em đồng nghiệp và gia đình vì sự nỗ lực, cống hiến hết mình cho tập thể TOP trên chặn đường phòng, chống dịch và đảm bảo vận hành sản xuất kinh doanh của hệ thống TOP chúng ta.

Mặc dù còn nhiều thách thức phía trước nhưng với niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm của con người TOP, chúng ta đã nhận diện các khó khăn và sẽ vượt qua tất cả với một quyết tâm **TOP an toàn, TOP khỏe mạnh và TOP phát triển bền vững!**

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Đình Hưng